

Số: 1999/SKHĐT-ĐKKD

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 7 năm 2022

V/v báo cáo việc thực hiện chuyên  
mục truyền hình về kinh tế tập thể,  
hợp tác xã.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại Hội nghị Đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (*Thông báo số 171/TB-VPUBND ngày 05/05/2022*).

*Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp Liên minh Hợp tác xã Tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Sở Tài chính, sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện chuyên mục truyền hình về kinh tế tập thể, hợp tác xã.*

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 27/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp, mời các Đơn vị tham dự như sau: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Liên minh Hợp tác xã Tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp để phân tích nội dung chuyên mục, thời lượng phát sóng; dự kiến nguồn kinh phí thực hiện chuyên mục truyền hình về kinh tế tập thể, hợp tác xã<sup>(1)</sup>, ***theo đó ý kiến trao đổi của các Đơn vị tại cuộc họp đều thống nhất việc Tỉnh thực hiện Chương trình truyền hình thực tế về kinh tế tập thể là cần thiết.***

**Ngày 10 tháng 6 năm 2022**, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Kế hoạch số 28/KH-PTTH ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, về thực hiện Chương trình truyền hình thực tế về Kinh tế hợp tác, Format Chương trình truyền hình “Chung sức” kèm theo Kế hoạch và **Công văn số 144/PTTH.HC ngày 07 tháng 6 năm 2022**, của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, ***về thẩm định dự toán kinh phí sản xuất chương trình truyền hình thực tế về “Kinh tế hợp tác”.***

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo như sau:

**1. Về các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã của Tỉnh trên sóng truyền hình đã thực hiện.**

- Thời gian qua, Tỉnh đã mở chuyên trang “Nông nghiệp” trên Báo Đồng Tháp, các chuyên mục về nông nghiệp như: Cánh đồng hội nhập; Tư vấn khuyến nông; Kinh tế nông thôn; Nông dân @; OCOP Đồng Tháp; Tiếp sức cùng nông

<sup>1</sup> Theo Công văn số 1308/SKHĐT-ĐKKD ngày 20/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

dân; Toàn cảnh nông nghiệp; Trong vườn ngoài ruộng; ADC mang đến sự tốt lành; Tạp chí Tái cơ cấu nông nghiệp; chương trình truyền hình thực tế “Đường đua bò lúa” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; xây dựng các Video clip về các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài Tỉnh thực hiện các xuất bản phẩm truyền thông quảng bá về hình ảnh của Tỉnh, trong đó có tuyên truyền các mô hình về kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác... để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã của Tỉnh thời gian qua **được thực hiện chủ yếu là lồng ghép** trên nhiều kênh thông tin, **chưa có những chuyên mục, chuyên đề chuyên sâu, phát sóng định kỳ về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.**

- Ngoài ra, khi tiến hành Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Tỉnh đã đánh giá: Khu vực kinh tế tập thể đã đóng góp: 18,4% GRDP của tỉnh trong giai đoạn 2010 – 2018 (theo số liệu Niên giám Thống kê).

Tuy nhiên, trong thống nhất nhận thức và quan điểm phát triển kinh tế tập thể **chưa thấy rõ vị trí, vai trò** của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kinh nghiệm về các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã **cần được quan tâm, chú trọng và phải thực hiện thường xuyên liên tục** để nâng cao nhận thức đúng, thống nhất về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nguyên tắc hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã.

## 2. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được xác định tại Nghị quyết số 134/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (*Tỉnh đã cụ thể hóa thành Quyết định số 672/QĐ-UBND-HC*); Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (*hiện nay Tỉnh đang chỉ đạo triển khai văn bản để cụ thể hóa*).

Để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể của Tỉnh trong năm 2022 thêm hiệu quả, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025<sup>(2)</sup>; định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn

<sup>(2)</sup> Có khoảng 1.230 THT và 254 HTX hoạt động trên địa bàn Tỉnh. Trong đó, có 40 HTX ứng dụng công nghệ cao; phát triển sản phẩm OCOP. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ sơ, trung cấp trên 20%/năm. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ cao đẳng, đại học trên 20%/năm. Số

đến năm 2045<sup>(3)</sup>, đưa kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; trên cơ sở đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp,

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

**1. Đề nghị UBND Tỉnh xem xét, chấp thuận về chủ trương cho Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục Kinh tế hợp tác với thời lượng 12 phút/số, tần suất 2 số/tháng, thời gian phát sóng 02 tuần/số;**

- Thời gian thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2022.

- Liên minh Hợp tác xã Tỉnh sẽ đặt hàng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp sản xuất chuyên mục Kinh tế hợp tác theo các kế hoạch, định hướng của Tỉnh.

**2. Nguồn kinh phí thực hiện chuyên mục:**

Thực hiện theo cơ chế tài chính quy định tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND-HC ngày 20/12/2021 của UBND Tỉnh về bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và những quy định hiện hành.

**3. Đề nghị UBND Tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã Tỉnh chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt; thực hiện chuyên mục đạt hiệu quả; thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.**

*(Công văn này thay thế Công văn số 1966/SKHĐT-ĐKKD ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).*

Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Liên minh Hợp tác xã Tỉnh;
- Đài PT-TH Đồng Tháp;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu VT; P.ĐKKD

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**

---

HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 50%- 60% trên tổng số HTX đang hoạt động trên toàn Tỉnh. Phần đầu có khoảng 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp, tổ chức KTTT khác. Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động.

<sup>(3)</sup>Thu hút tối thiểu 20% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia các tổ chức kinh tế tập thể; Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết; Phần đầu các hợp tác xã đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. Số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 65%- 70% trên tổng số HTX đang hoạt động trên toàn Tỉnh.